

Số: /BC-STNMT

Điện Biên, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

Thực hiện Văn bản số 2863/UBND-NC ngày 31/8/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tham mưu báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ; Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

Thực hiện Kế hoạch số 2264/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, theo đó, đã chỉ đạo phòng, đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy (PCCC) sâu rộng với phương châm “*bốn tại chỗ*” (*lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ*); kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH)⁽¹⁾.

2. Kết quả triển khai thực hiện

a) Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH.

Đã quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2014/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến công tác PCCC.

⁽¹⁾ Kế hoạch số 862/KH-STNMT ngày 18/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 1281/KH-STNMT ngày 09/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mùa khô hanh năm 2020-2021.

Thực hiện tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy thông qua chuyên mục Tài nguyên và môi trường phát trên sóng Đài phát thanh, truyền hình tỉnh Điện Biên với các phóng sự cụ thể: Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng gắn liền với công tác bảo vệ môi trường; công tác phòng chống cháy rừng mùa khô hanh. Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan nhằm hưởng ứng ngày toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy 04/10.

Qua tuyên truyền phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy đã tạo sự chuyển biến tích cực, hiểu quả về nhận thức và hành động trong công tác phòng cháy chữa cháy, nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy, đề phòng, tránh các tư tưởng chủ quan, chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC.

b) Xây dựng phong trào toàn dân tham gia công tác PCCC và CNCH

Đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC sâu rộng với phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ); kịp thời động viên, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

Kiên toàn, xây dựng lực lượng PCCC tại cơ sở theo quy định của Luật PCCC. Chỉ đạo ban PCCC, đội PCCC, lực lượng bảo vệ tổ chức kiểm tra rà soát thường xuyên các khu vực, vị trí có nguy cơ cao xảy ra sự cố cháy nổ trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ sự cố, cháy, nổ.

c) Nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH

Đã cử cán bộ tham gia lớp tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy do Cảnh sát Phòng cháy tỉnh tổ chức và duy trì hoạt động thường xuyên của lực lượng Phòng cháy chữa cháy sở gồm 11 thành viên.

Trang bị phương tiện và tổ chức tốt công tác thường trực, bảo vệ, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để chữa cháy kịp thời và hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát các phương tiện phòng cháy chữa cháy, các bình khí CO₂ chữa cháy để đảm bảo đúng quy định về số lượng và chất lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Lập hồ sơ quản lý, theo dõi các hoạt động phòng cháy chữa cháy theo quy định

3. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy năm 2013; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Nghị quyết số 99/2014/QH14 ngày

27/11/2019 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo liên quan đến công tác PCCC của tỉnh.

Tiếp tục xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tại chỗ; triển khai có hiệu quả kế hoạch PCCC và CNCH tại cơ quan; trang bị đầy đủ các lực lượng và phương tiện để chủ động xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ xảy ra, kiên quyết không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Trên đây là Báo cáo Kết quả thực hiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Công an tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, CCBVMT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thị Thanh Phượng